

Số: 108 /DNG-KHDN

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 6 năm 2019

V/v cử sinh viên tham gia Lễ Phát động Cuộc thi Tìm kiếm Giải pháp Viettel toàn cầu 2019.

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Duy Tân

Lời đầu tiên, Viettel Đà Nẵng - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội xin được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe đến Ban Giám hiệu Nhà trường cùng toàn thể đội ngũ Giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Duy Tân.

Tổng Công ty viễn thông Viettel (Viettel Telecom) phối hợp với VietChallenge chính thức phát động cuộc thi Tìm kiếm giải pháp sáng tạo toàn cầu (Viettel Advanced Solution Track 2019) năm 2019.

Với thông điệp “Khởi tạo thực tại mới”, cuộc thi mở ra một sân chơi công bằng cho các StartUp trong nước và quốc tế thỏa sức thể hiện, nhằm tìm kiếm các giải pháp đột phá kết hợp thế mạnh viễn thông để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ tâm cỡ quốc tế áp dụng cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Cuộc thi đồng thời cũng thể hiện sự hỗ trợ của Viettel cho StartUp kết nối ước mơ vươn xa khắp toàn cầu.

Theo thể lệ cuộc thi, các sinh viên không phân biệt quốc gia vùng miền, ngôn ngữ đều có thể gửi ý tưởng sáng tạo hay sản phẩm/giải pháp đã hoàn thiện tham gia cuộc thi này. Sau khi vượt qua vòng sơ loại, các đội thi được tham gia vòng chung kết cuộc thi tại Campuchia.

Ngoài giải thưởng chung cuộc bằng tiền mặt, Viettel sẽ tài trợ 100% chi phí cho 3 đội thi xuất sắc nhất sang Mỹ tham gia vòng chung kết VietChallenge - cuộc thi Startup cho người Việt toàn cầu tại Mỹ với giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đội thi còn được hưởng những lợi ích độc quyền như ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Viettel và chia sẻ doanh thu lên tới 75%. Trong quá trình tham gia chung kết tại Mỹ, các đội thi cũng được tham vấn 1-1 từ các giáo sư tại các trường Havard, MIT, ĐH Boston; các chuyên gia đầu ngành tại thung lũng Silicon; tham gia tuần tập huấn kỹ năng thuyết trình; thăm quan hệ sinh thái khởi nghiệp Boston; tiếp cận và làm việc với các nhà đầu tư uy tín tại Mỹ để kêu gọi đầu tư...

Tại Đà Nẵng, Viettel sẽ tổ chức Lễ phát động cho cuộc thi với thông tin cụ thể như sau:

- Địa điểm: Giảng đường F - Đại học Bách Khoa
- Thời gian: Từ 08h00-11h30 ngày 20-06-2019

Qua văn bản này, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp của Trường Đại học Duy Tân để truyền thông đến các bạn sinh viên về cuộc thi. Đồng thời, Viettel rất mong Quý Nhà trường sắp xếp, đăng ký các bạn sinh viên đi tham gia cuộc thi để chúng tôi giới thiệu trực tiếp về thể lệ và những cơ hội hấp dẫn sẽ nhận được từ cuộc thi này.

Đầu mối phối hợp tại Viettel Đà Nẵng:

Ms Lê Thị Huệ - Giám đốc KHDN - ĐT: 0987 624 624.

Trân trọng cảm ơn !.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHDN; Huệ 03.

GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Kim Đồng

